



ที่ ศธ. 0514.15/ว.9386

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
คณะเภสัชศาสตร์  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

21 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านการควบคุมยาสูบและ  
ความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับพื้นที่สำหรับเภสัชกรงานปฐมภูมิ เภสัชกรคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังของ  
โรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/เภสัชกร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่าย  
วิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ได้มีความร่วมมือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านการ  
ควบคุมยาสูบและความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับพื้นที่สำหรับเภสัชกรงานปฐมภูมิ เภสัชกรคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังของ  
โรงพยาบาล ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรประจำโรงพยาบาล ในส่วนของเภสัชกรงานปฐมภูมิและ  
เภสัชกรคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. เพื่อให้เกิดบริการด้านการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยเฉพาะโรคและงานบริหารทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ  
ในโรงพยาบาล
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการเลิกบุหรี่และการส่งต่อเพื่อให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จ

ในการนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากร  
ในสังกัดหน่วยงานของท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ <http://pharm.kku.ac.th> (โดยไม่มี  
ค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 คน) **ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560** ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจาก  
ต้นสังกัดได้ตามสิทธิและตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จัดการประชุมได้โดยไม่ถือเป็น  
วันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัช  
ศาสตร์ CPE ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 4.5 หน่วยกิต แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามกำหนดการที่กำหนด และขอให้รักษาเวลา  
ในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสุณี เลิศสินอุดม)

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

สำนักงานคณบดี

โทร. 0-4320-2378/0-4320-3479/0-4336-2094 ต่อ 48321

โทรสาร 0-4320-2137